





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

3 มีนาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 กัญชา	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. ผลวิจัยกัญชา สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus) - นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ และนายโซนี่ ชูชุกิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาร์ เอ็กซ์ลีฟ จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจเดินหน้าศึกษา ค้นคว้า วิจัย การใช้สารสกัดจากพืชกัญชา กัญชง และสมุนไพรไทยพร้อมเดินหน้าให้เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุญาตจาก ออย. เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ</p> <p>2. นโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ch7, thejournalistclub, newtv, plewseengern) - นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึง นโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ว่า ใช้เวลากว่า 40 ปีให้กัญชาสามารถมาใช้ประโยชน์ดูแลผู้ป่วย ช่วงที่ผ่านมาการปลดล็อกกัญชาของพรรคภูมิใจไทยเป็นการทำในสิ่งที่ถูกต้อง การให้กัญชาได้กลับมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ พร้อมขอให้เชื่อมั่นในพรรคภูมิใจไทย จะผลักดันให้ พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ผ่านสภาผู้แทนราษฎรสู่การปลดล็อกกัญชาออกจาก พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ให้เป็นกัญชาทางการแพทย์และเพื่อทางเศรษฐกิจไม่กลับไปจุดเดิมที่กัญชาเป็นยาเสพติด</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ มติชน - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. ในฐานะประธานกรรมการบอร์ด สปสช. กล่าวว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นรากฐานที่มั่นคงของระบบสาธารณสุขไทย เพื่อดูแลประชาชนไม่ให้ล้มละลายจากการรักษาโรคใช้งบประมาณแผ่นดิน ดังนั้นความถูกต้องด้านกฎหมายจึงมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้การใช้งบเกิดประโยชน์และถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ตามมติ ครม. มอบให้ สปสช. ทหารกับสำนักงานประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง ออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ขณะนี้ได้รับหนังสือตอบกลับจากทั้ง 2 กองทุน ยินยอมให้มีการออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อให้ครอบคลุมสิทธิประกันสังคมและสิทธิข้าราชการ ขั้นตอนหลังจากนี้คือการนำร่างพระราชกฤษฎีกาเข้าบอร์ด สปสช. ในวันที่ 13 มี.ค. คาดว่า รมว.สธ. จะสามารถนำเข้าในที่ประชุมครม. วันที่ 14 มี.ค. เพื่อปลดล็อกให้ดูแลประชาชนได้ครอบคลุม 70 ล้านคน ไม่ใช่เพียงผู้มีสิทธิบัตรทอง</p> <p>- นายนิมิตร เทียนอุดม กรรมการ บอร์ด สปสช. กล่าวว่า เรื่องนี้เกิดจากการตีความไม่ตรงกันของบบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยที่ผ่านมามีการตีความว่าเพื่อประชาชนทุกคนเพราะข้าราชการและผู้ประกันตนไม่มีสิทธิดังกล่าวในระบบ แต่ที่ปรึกษากรม.สธ. ตีความต่างออกไปทำให้บางส่วนนี้ถูกชะลอทำให้คนเสียสิทธิ ทางออกที่ดีที่สุดขณะนี้คือการออกพระราชกฤษฎีกา แยกเฉพาะเรื่องบ่งเสริมป้องกันฯ ที่ขาดอยู่ให้เหมือนเดิมที่เคยได้ ระหว่างนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายให้ครบทุกสิทธิ ทั้งประกันสังคมและสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ เพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิส่งเสริมป้องกันฯ เหมือนเดิม คู่ขนานกับการเปิดรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายในทุกสิทธิ จากนั้น รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. ก็จะเป็นผู้นำเสนอเข้า ครม. ในวันที่ 14 มีนาคมนี้ต่อไป</p>	
<p>การประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า) - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 โดย นพ.ท.เรศ รัชชัยย์วิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรคให้สัมภาษณ์หลังการประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ 3 เรื่อง คือ 1. รมว.สธ.เร่งรัดการฉีดวัคซีนพื้นฐานเนื่องจากมีอัตราฉีดลดลง จึงมีนโยบายให้หน่วยงานต่างๆ ทั้ง สธ. สปสช. และหน่วยงานบริการนอก สธ. เน้นย้ำเรื่องนี้ 2. เร่งรัดฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกเนื่องจากยังมีเด็กประมาณ 1.2 ล้านคนไม่ได้รับการฉีด เห็นควรให้สปสช. จัดหา 1.2 ล้านโดส เพิ่มไปในโควตาของปี 2566 แม้จะฉีดซ้ำแต่ยังได้ผลดี 3. วัคซีน IPV หรือวัคซีน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โปลิโอ เข็มที่ 2 เพิ่มเติมเพื่อควบคุมโรคให้ดียิ่งขึ้นและป้องกันการกลายพันธุ์ เนื่องจากขณะนี้มีการระบาดในบางประเทศทั่วโลก โดยให้กรมควบคุมโรคและสสช.ไปดำเนินการ</p> <p>- นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมเห็นชอบระเบียบเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกลไกจัดหาวัคซีนในภาวะฉุกเฉิน ทำให้เกิดกระบวนการจัดหาวัคซีนครบถ้วน มีคณะอนุกรรมการดูแลด้านวิชาการรองรับหากมีการระบาดของโรคระบาดในอนาคต และมีการนำเสนอความก้าวหน้าวัคซีนโควิดของไทย ทั้ง อภ. และ คณะแพทยศาสตร์จุฬา ซึ่งทำให้เห็นศักยภาพวัคซีนของประเทศและการต่อยอดในอนาคต ทำให้ไทยมีความพร้อมมากขึ้น</p>	
<p>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้กระจายวัคซีนโควิด 19 รุ่น 2 (Bivalent) จำนวน 501,120 โดส ที่ได้รับจากรัฐบาลสาธารณสุขเกาหลีไปพื้นที่ต่างๆ ทุกจังหวัด ทั้งในและนอกสังกัด สธ. เน้นฉีดกลุ่มเสี่ยง 607 คือ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข บุคลากรด่านหน้าเป็นหลักก่อน ซึ่งผลการศึกษาพบ วัคซีนดั้งเดิม และรุ่น 2 ใช้เป็นวัคซีนกระตุ้นได้ดีเช่นเดียวกัน และในวันที่ 13 มี.ค.นี้ จะได้รับการสนับสนุนวัคซีนรุ่น 2 จากฝรั่งเศสอีกประมาณ 1 ล้านโดส พร้อมขอให้มาฉีดเข็มกระตุ้น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เพราะใกล้เทศกาลสงกรานต์ ที่จะกลับภูมิลำเนาพบผู้ใหญ่อาจมีการนำเชื้อไปติดได้ โดยโทรสอบถามสถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อบันทึกหมายล่วงหน้า</p>	
<p>กรมอนามัย เผย คุณค่าทางโภชนาการอาหารระดับสตรีฟู้ด ปาท่องโก๋-ชาไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ผจก., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ, MCOT NEWS FM 100.5, ch7, thebangkokinsight, hfocus, kapook, TheCoverage, moneyandbanking, nation, mcot, tnn, pptvhd36, the standard, newtv, prd.)</p> <p>- นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณี TasteAtlas จัดอันดับอาหารท้องถิ่นทั่วโลก และประกาศให้ ปาท่องโก๋ เป็นอันดับ 5 ของหวานสตรีฟู้ดที่ดีที่สุดในโลก รวมถึงชาไทย ชาเย็น หรือชาสีส้ม ติดอันดับ 7 เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่อร่อยที่สุดในโลก โดยแนะนำว่า ปาท่องโก๋ 100 กรัม ให้พลังงานถึง 441 กิโลแคลอรี จึงไม่ควรกินเกิน 2 คู่ต่อวัน ส่วนชาไทยหรือชาเย็น 1 แก้ว ปริมาณ 200 มิลลิตร ให้พลังงานประมาณ 430 กิโลแคลอรี หากดื่มบ่อยหรือเป็นประจำทุกวัน จะเกิดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาทิ เบาหวาน หลอดเลือดสมองและหัวใจ มะเร็ง ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และโรคอ้วน จึงควรสั่งแบบหวานน้อย น้ำตาลไม่เกิน 2 ช้อนชา</p>	
<p>โรคเรื้อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ผจก., topnews, mcot, tnn, thereporters)</p> <p>- นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงเชื้อโรคเรื้อนทำให้เกิดความผิดปกติของผิวหนังและเส้นประสาทส่วนปลาย ว่า โรคเรื้อนในระยะเริ่มแรกจะเป็นชนิดเขื่อน้อย มักเป็นผื่นไม่มาก ผื่นมีสีขาวหรือสีแดง ผิวหนังแห้งงา ถ้าไม่ได้รับการรักษาจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นโรคเรื้อนชนิดเขื่อนมาก เป็นผื่นนูนหรือตุ่มแดงทั่วตัว ไม่คัน และเส้นประสาทอาจถูกทำลาย ทำให้มีอาการมือเท้าชา กล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ จึงควรหมั่นดูแลผิว หากมีอาการข้างต้นควรรีบพบแพทย์ รับการตรวจรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพื่อป้องกันความพิการตามมา</p>	
<p>โรคต่อหิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thereporters</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมกับ นพ.อาคม ชัยวีระวัฒน์ ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เตือนภัยโรคต่อหินที่เสี่ยงต่อการสูญเสียอย่างถาวร โดยคนไทยอายุมากกว่า 50 ปีพบโรคต่อหินได้ถึงร้อยละ 5 แนะนำการตรวจตาและการมองเห็นด้วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะทำให้รับรู้การมองเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป และหากพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคต่อหิน ให้เข้ารับการตรวจตา และรักษาตั้งแต่ระยะแรกเพื่อชะลอความเสื่อมของโรค พร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อโฆษณาเกินจริง เช่นการกินอาหารเสริมหรือการนวดตาเพื่อรักษาโรคต่อหิน เพราะเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด</p>	
<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- นพ.อิทธิพล เอื้อยวรงค์เจริญ นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.สงขลา กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จ.สงขลา ช่วง 2 เดือนแรกของปีพบผู้ป่วยแล้ว 428 ราย ยังไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต แต่แนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้กังวลว่าในช่วงหน้าฝนปีนี้จะมีการระบาดมากขึ้น ทุกฝ่ายจึงต้องร่วมกันรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย พาหะนำเชื้อโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการระบาดที่อาจมีอาการรุนแรงและเสียชีวิต</p>	
<p>ไข้หวัดนก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- สำนักข่าวเอพี รายงานว่า ก.สาธารณสุขสุกัมพูชา ระบุพ่อของเด็กหญิงวัย 11 ขวบที่เสียชีวิตจากไข้หวัดนก ออกจากรพ.กลับบ้านได้แล้ว หลังผลตรวจหาเชื้อไข้หวัดนก 3 ครั้ง เป็นลบทั้งหมด รวมถึงกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงกว่า 20 คน ผลตรวจเป็นลบ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ทั้งหมด จากการสืบสวนโรคพบผู้เป็นพ่อและลูกสาววัย 11 ขวบ ติดเชื้อใช้หวัดนกจากการสัมผัสกันในหมู่บ้าน รวมถึงไม่มีข้อบ่งชี้ว่าติดโรคจากลูกสาว</p> <p>- นายสุนทร สุนทรชาติ ผอ.สำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า ตามที่ ก.สาธารณสุข และก.เกษตรฯ ยกระดับการเฝ้าระวังโรคใช้หวัดนกในประเทศ ทางสำนักอนามัย ลงพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังโรคใช้หวัดนกในกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองกลุ่มผู้เลี้ยงรายย่อยหรือซุ่มไก่ชน และนกพิราบ ในที่สาธารณะในพื้นที่ 50 เขตของกรุงเทพฯ ตั้งแต่ต.ค.65-ม.ค.66 ได้เฝ้าระวังและสุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสใช้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ด้วยวิธี RT-PCR ทั้งสิ้น 60 แห่ง รวม 420 ตัวอย่าง ผลตรวจไม่พบเชื้อไวรัสใช้หวัดนกทั้งหมด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ คอลัมน์ ข่าวสั้นรอบโลก</p> <p>-อาร์เจนตินา ระบุการส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เกี่ยวข้อง หลังตรวจพบการแพร่ระบาดของโรคใช้หวัดนกในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกเป็นเคสแรก ที่จังหวัดริโอเนโกร ทางตอนใต้ของประเทศ</p>	
<p>ผลชันสูตรดีเจวี เสียชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- พญ.ดวงพร อัครวราพันธ์ ผอ.รพ.อ่างทอง กล่าวว่า จากกรณี ด.ช.ฉัตรชัย โพธิ์มณี ซึ่งเสียชีวิตหลังจากประสบอุบัติเหตุรถชนเพียง 3 วัน ผู้ปกครองได้นำใบผลชันสูตรจากสถาบันนิติเวช ระบุว่า พังผืดที่ยึดลำไส้มีการฉีกขาด ส่งผลให้ลำไส้ขาดเลือด ลำไส้ทะลุ มีเลือดออกในช่องท้อง ทาง รพ.เสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมขอโทษผู้ปกครอง รวมถึงจะดูแลให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ ซึ่งผู้ปกครองเข้าใจแล้วว่าเป็นอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน ส่วนเรื่องที่ผู้ปกครองไปแจ้งความเอาผิดกับรพ.เบื้องต้นได้เร่งดำเนินการตามมาตรา 41 ของ สบสช. โดยผู้ปกครองจะมาคุยกับทางรพ.อีกครั้งหลังจากเสร็จงานศพ</p>	
<p>กำหนดตำแหน่งใหม่ นักสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ the coverage</p> <p>-นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ตั้งกระทู้ผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร เรื่องขอให้รัฐบาลเร่งรัดติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งใหม่ นักสาธารณสุข เป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพนเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะประกอบด้วย 1. กรณีสำนักงาน ก.พ. ยังไม่สามารถพิจารณามาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ตำแหน่งนักสาธารณสุขให้แล้วเสร็จได้ สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการในขั้นตอนดังกล่าวให้แล้วเสร็จเมื่อใด 2. รัฐบาลได้ดำเนินการเร่งรัดให้ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ที่รับราชการใน สธ. และกระทรวงอื่นมีสิทธิได้รับการกำหนดตำแหน่ง นักสาธารณสุขซึ่งเป็นวิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะหรือไม่ รัฐบาลดำเนินการเร่งรัดอย่างไร ทางด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ กล่าวว่า จากข้อมูลของสำนักงาน ก.พ. การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ ในสายงานสาธารณสุข ตำแหน่งนักสาธารณสุข จะต้องพิจารณาหลายมิติ เพื่อความรอบคอบในทุกประเด็น ทั้งลักษณะงานของตำแหน่งนักสาธารณสุขว่ามีความแตกต่างจากตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขซึ่งเป็นสายงานที่มีอยู่เดิมหรือไม่อย่างไร และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของทั้งสายงานซ้ำซ้อนหรือแตกต่างกันอย่างไร รวมทั้งต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อแยกตำแหน่งนักสาธารณสุขออกจากตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เช่น การกำหนดโครงสร้าง การกำหนดทางก้าวหน้าการมอบหมายงาน เป็นต้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลระบบเปิด และเสนอ ก.พ. พิจารณาโดยเร็วต่อไป</p>	
<p>การยกเลิกตรวจเชื้อ HIV ก่อนเข้าทำงาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน)</p> <p>- นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ประเทศไทย กล่าวว่า ทศคนติและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในสังคมไทยยังมีอยู่มาก ทั้งจากกฎหมายและนโยบายหลายอย่าง เช่น การตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีก่อนรับเข้าทำงาน ก่อนเข้าเรียน ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิประชาชน โดยเฉพาะ สบส. ที่ปล่อยให้สถานพยาบาลเอกชนมีการรับจ้างตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีและส่งผลตรวจให้กับผู้อื่น ทั้งที่สุขภาพเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ห้ามเปิดเผย เครือข่ายประชาชนจัดการเลือกปฏิบัติ จึงเชิญชวนร่วมทำแบบสำรวจและลงชื่อเพื่อประกาศเจตนารมณ์ขอให้ยกเลิกการตรวจหาเชื้อเอชไอวีก่อนเข้าทำงาน และลงรายชื่อเพื่อผลักดันร่างพ.ร.บ.จัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล หวังให้รัฐบาลเห็นความสำคัญและกำหนดเป็นนโยบายมองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>- ตามที่มีการโพสต์โฆษณาชวนเชื่อในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลงานวิจัยระดับโลกที่ช่วยผ่อนคลาย บำรุงร่างกาย หลับลึก ชิมเศร้า ชะลอการสะสมของไขมันและน้ำตาลในเลือดนั้น ออย. ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการกล่าวอ้างสรรพคุณ และไม่ได้รับการอนุญาตจาก ออย.แต่อย่างใด จึงไม่แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>บุหรีไฟฟ้ากับกัญชา</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์ คอลัมน์ จดหมายถึงเดลินิวส์)</p> <p>- หนุนงเรื่องบุหรีไฟฟ้ากับกัญชา สรุปว่าอะไรมีโทษมากกว่ากัน กระทรวงสาธารณสุขไทย ที่การันตีกัญชาว่าดี แต่บุหรีไฟฟ้า ค้านหัวชนฝา โดยสามัญสำนึกของคนทั่วไปก็รู้ว่า บุหรีนั้นมีโทษ ไม่ว่าจะเป็บบุหรีธรรมดาหรือบุหรีไฟฟ้า ต้องใช้เวลาหลายปี หรือหลายสิบปีถึงจะส่งผลต่อร่างกาย ต่างจากกัญชาที่ออกฤทธิ์ต่อร่างกายและจิตประสาททันที เรียกร้องให้กัญชากลับไปเป็น ยาเสพติด ส่วนที่ใช้ในการแพทย์ให้เดินหน้าต่อไปได้ แต่ต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์อย่างเคร่งครัด</p>	